



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  
โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ฉบับประจำวันที ๕ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๓ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

## มศว เร่งพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดำริฯ

ภายใต้โครงการต้นแบบโพธิวิชาลัยแม่สอด ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เร่งพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการต้นแบบโพธิวิชาลัยแม่สอด ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย

วันนี้(5 มิ.ย.) ที่โรงแรมเซ็นทาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อ.แม่สอด จ.ตาก ดร.สุเมธ แย้มมนุญ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการสัมมนา “โครงการเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อพัฒนาการศึกษาตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้โครงการต้นแบบโพธิวิชาลัยแม่สอด มศว.ตาก” โดยมี นายสามารถ ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวต้อนรับ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากส่วนราชการต่างๆ กว่า 100 คน โดย ศาสตราจารย์ วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวถึงหลักการของโพธิวิชาลัยว่า เป็นการดำเนินโครงการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและสังคมไทย มุ่งพัฒนาคนด้วยจิตใจเป็นพื้นฐาน โดยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขา “การจัดการภูมิสังคม” เพื่อตอบสนองความต้องการของพื้นที่และชุมชนในท้องถิ่น โดยมีการฝึกอบรมระยะสั้น มีการสร้างหลักสูตรระยะสั้นในการฝึกทักษะขั้นพื้นฐานให้กับชาวบ้าน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวเพิ่มเติมว่า คนที่เรียนโพธิวิชาลัย จะเป็นคนที่เรียนรู้เรื่องหลักการพอเพียง โดยจะนำความพอดี ความพอเพียง และมาตรฐานความพอดีของโพธิวิชาลัย คือ พอดีที่เป็นธรรม คนโพธิวิชาลัยจึงเป็นคนที่มีความรู้เป็นหลักพื้นฐานในการดำรงชีวิต โดยคนโพธิวิชาลัย จะถูกฝึกให้เป็นคนที่มีน้ำใจ และมีใจเป็นธรรม

## ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : แม่สอด(สวท.) Rewriter : ยุวรัตน์ดา พานทอง(2)  
สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>

 วันที่ข่าว : 05 มิถุนายน 2553